



ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา  
เรื่อง รายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่ได้มีประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร และให้ผู้ผ่านการกลั่นกรอง ต้องทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ให้ได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด นั้น

อาศัยความตามข้อ ๕.๓ และ ๕.๔ แห่งประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญาฉบับดังกล่าว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ดังต่อไปนี้

หน่วยที่ ๑	ประเภททุน	ทุนพัฒนาข้าราชการ/บุคลากรภาครัฐ
	ไปศึกษาในสาขาวิชา	กฎหมาย
	วิชาเอก/เน้นทาง	กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
	ระดับปริญญา	โท
	จำนวน	๑ ทุน
	ชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน	นางสาวมนพัชร มณีวงศ์
ชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนสำรอง	- ไม่มี -	
หน่วยที่ ๒	ประเภททุน	ทุนพัฒนาข้าราชการ/บุคลากรภาครัฐ
	ไปศึกษาในสาขาวิชา	การวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analytic) และวิทยาการข้อมูล (Data Science)
	วิชาเอก/เน้นทาง	การวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analytic) และวิทยาการข้อมูล (Data Science)
	ระดับปริญญา	โท
	จำนวน	๑ ทุน
	ชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน	นางสาวธีรชญาณ์ และมาน
ชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนสำรอง	- ไม่มี -	

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิได้รับทุนดังกล่าว ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติการคัดเลือกจากสำนักงาน ก.พ. หากผู้มีสิทธิได้รับทุนไม่ได้รับอนุมัติรายชื่อให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนจากสำนักงาน ก.พ. กรมทรัพย์สินทางปัญญา จะยกเลิกการเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนสำรองที่สำนักงาน ก.พ. ได้พิจารณาเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนแทน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

น. ทจ

(นายทศพล หังสุบุตร)

อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

หมายเหตุ ประเทศ/สถาบันการศึกษาที่จะไปศึกษา จะกำหนดตามที่สำนักงาน ก.พ. และส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐเห็นชอบร่วมกันให้นักเรียนทุนรัฐบาลที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนตามความต้องการของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐไปศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ และเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในลำดับต้นของประเทศที่จะไปศึกษา หรือจากสถาบันการจัดอันดับการศึกษาที่ได้รับการยอมรับและมีมาตรฐานเป็นสากล